



INGRS รายได้ Q2 แข็งแรง 755 ล้านบาท  
โชว์แบ็คคอลลอมากกว่า 4,000 ล้านบาท  
คาดครึ่งปีหลังเติบโตแรง

บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ (INGRS) ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำระดับอาเซียน โชว์ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 เทียบโต 13 % เป็น 755 ล้านบาท เผยยังมีปริมาณงานที่เซ็นสัญญาแล้วกว่า 4,000 ล้านบาท จากค่ายรถใหญ่หลายราย คาดผลักดันผลงานครึ่งปีหลังเติบโตตามเป้า

นายสามิติ บิน เมาลอด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์ ) จำกัด (มหาชน) หรือ INGRS กล่าวว่า “บริษัทฯมีรายได้รวม ในไตรมาส 2 ปี 2561 จำนวน 755 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากบริษัทย่อยในประเทศไทยประมาณ 39.1% จากบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซียประมาณ 46.5% จากบริษัทย่อยในประเทศอินเดียประมาณ 7.5% และจากบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียประมาณ 6.9% บริษัทย่อยในประเทศอินเดีย และไทย ยังมีแนวโน้มรายได้ที่ตีสมาเสมอ ถึงแม้ว่าจะลดลงตามปัจจัยฤดูกาล และบริษัทฯมีกำไรสุทธิในงวดนี้จำนวน 1.35 ล้านบาทลดลงจากกำไรสุทธิจำนวน 35 ล้านบาทในงวดเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากรายได้ที่ลดลงจากบริษัทย่อยในมาเลเซียและ ผลขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน”

นายสามิติ บิน เมาลอด กล่าวเสริมว่า “บริษัทฯได้เซ็นสัญญารับออเดอร์ใหม่เพื่อผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ให้กับผู้ผลิตรถยนต์หลายแห่งในหลายประเทศ โดยล่าสุดบริษัทฯมีปริมาณงานที่รอรับรู้รายได้ประมาณ 4,000 ล้านบาท รอรับรู้รายได้ 5 ปี ซึ่งในครึ่งปีหลังนี้ บริษัทฯมีการเริ่มผลิตชิ้นส่วนรถยนต์โครงการใหม่หลายโครงการในประเทศไทย อินเดีย และอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ ซึ่งคาดว่าจะ ช่วยผลักดันผลประกอบการของบริษัทฯให้เติบโตอย่างมั่นคง โดยบริษัทฯใช้งบลงทุนทั้งสิ้นกว่า 530 ล้านบาท

“ปัจจุบัน บริษัทฯ กำลังเสนองานใหม่อีกหลายโครงการ โดยเฉพาะโครงการที่เป็นโครงการระดับโลกซึ่งมีมูลค่าโครงการสูงกว่าโครงการทั่วไป เนื่องจากแต่ละโครงการจะมีการผลิตชิ้นส่วนป้อนโรงงานในหลายประเทศ โดยบริษัทฯคาดว่าจะทยอยทราบผลการเสนองานช่วงปลายปีนี้และในปีหน้า



สำหรับประเทศไทย บริษัทคาดว่า แนวโน้มอุตสาหกรรมรถยนต์เริ่มปรับตัวดีขึ้น และมีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนขึ้นหลังจากการควบรวมกิจการของกลุ่มโปรตอน และการสนับสนุนจากภาครัฐที่น่าจะมากขึ้น ดังนั้น บริษัทคาดว่ายอดขายการผลิตชิ้นส่วนให้กลุ่มโปรตอนซึ่งเป็น 1 ในลูกค้าหลัก จะเพิ่มมากขึ้นและเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งเมื่อรวมกับการผลิตชิ้นส่วนโครงการใหม่ๆให้กลุ่มเพอโรตัว จะทำให้บริษัทฯอยู่ในมาเลเซียมีรายได้ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนในอนาคตอันใกล้

นอกจากนี้ INGRS วางแผนที่จะขยายธุรกิจในประเทศอินเดียอย่างเต็มที่โดยบริษัทฯจะเพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด ตลอดจนขยายฐานลูกค้าผลิตรถยนต์รายใหม่ๆเพิ่มเติม เนื่องจากอินเดียมีอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่ที่มีการผลิตรถยนต์ปีละ 4 ล้านคัน และยังคงเติบโตสูงสุดถึง 14.3% จากปีก่อน

INGRS เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ชั้นนำของอาเซียน โดยมีทุนจดทะเบียน 1,446,942,690 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท) กลุ่มบริษัทประกอบด้วย 9 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทย่อย 9 แห่งซึ่งมีความสามารถด้านเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงโดยมีการดำเนินงานใน 4 ประเทศหลัก คือ ประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และอินเดีย บริษัท ได้พัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญที่จำเป็น เช่น อุตสาหกรรมให้มีเทคโนโลยีขั้นสูงร่วมกับบริษัทพันธมิตรจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงสำหรับผู้ผลิตรถยนต์หลายราย เช่น ฮอนด้า มิตซูบิชิ ฟอร์ด มาสด้า เจนเนอร์วัล มอเตอร์ อีซูซุ ชูซูกิ นิสสัน โตโยตา ไดฮัทสึ เพอโรตัว และโปรตอน เช่นเดียวกับลูกค้าในประเทศอินเดีย เช่น มารูติ - ชูซูกิ เฟียต และ มหินดรา มหินดรา ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง บวกกับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการผลิตและระบบการผลิตที่ได้รับการรับรองจากนานาชาติ ทำให้บริษัทฯสามารถแข่งขันในตลาดที่มีศักยภาพ ส่งผลให้ธุรกิจมี ความแข็งแกร่งและยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการจัดจำหน่ายให้กับฐานลูกค้าที่หลากหลายตั้งแต่ รถยนต์นั่ง สปอร์ตยูทิลิตี้ (SUV) รถบรรทุกกระบะหนึ่งตันและรถบรรทุกขนาดเล็กในทุกประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยบริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

////////////////////////////////////